

Bí Quyết Để Được Phước

Sau trận đê nhị thế chiến, có một người nghèo đến Âu Châu lập nghiệp và trở thành triệu phú. Người ta kể rằng trong những lúc nhàn rỗi, người triệu phú có một sở thích kỳ lạ: ông đưa cho bạn bè xem một bó bạc, rồi tung lên trời mà bảo rằng, “Cả thầy đều là của ta! Cả thầy đều là của ta!”

Tuy nhiên quan niệm ấy hoàn toàn sai lầm. Đa-vít, một vị vua giàu có thời xưa, đã nhìn nhận rằng, “Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va” (Thi thiên 24:1).

Thế gian này thuộc về Đức Chúa Trời, vì Ngài đã dựng nên mọi sự, ngay cả thân thể chúng ta cũng thuộc về Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết, “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh. . . và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao

rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 6:19, 20).

Không những thế gian và các dân tộc trên đó thuộc về Đức Chúa Trời, mà hết thảy tài nguyên trên địa cầu đều là của Ngài. “Bạc là của Ta, vàng là của Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (A-ghe 2:8).

Có người lý luận, “Cái gì tôi có là của tôi, vì đó là công lao của tôi làm ra.” Nhưng Kinh Thánh phủ nhận tư tưởng ấy. “Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp” (Phục truyền Luật lệ Ký 8:18).

Không cứ bạn có bao nhiêu tiền: một trăm, một ngàn, hay một triệu là chính Đức Chúa Trời đã ban cho bạn khả năng làm nên tiền của ấy. Dù ta có chiên, bò, đất ruộng, nhà cửa, tiền bạc, thì đừng quên rằng chính Ngài là Đấng đã ban cho ta năng lực để gây dựng sản nghiệp đó.

1. TẠI SAO CHÚA BAN CHO TA ƠN PHƯỚC?

Đức Chúa Trời muốn chúng ta được hạnh phúc, vì thế Ngài thỏa đáp mọi nhu cầu của ta một cách hợp lý. Ngài ban cho ta vật thực ngon để nuôi dưỡng phần thể xác, hay những cơ hội để tiến thân và phục vụ, nhất là được thông công mật thiết với Ngài. Đó là lý do Ngài đã ban ơn cho chúng ta thường xuyên và đầy đủ.

Thiên Phụ chúng ta biết rằng hạnh phúc thật chỉ đạt được khi chúng ta biết chia sẻ. Vì thế Ngài mời gọi chúng ta tham gia vào việc làm chứng về Ngài với tha nhân. Ta có thể làm việc ấy một cách trực tiếp hay gián tiếp như góp công hoặc góp của. Kế hoạch của Đức Chúa Trời để thi hành công việc vĩ đại của Ngài là Cơ Đốc nhân phải tham gia vào việc rao truyền tin mừng cứu rỗi. Đó là lý do

tại sao Ngài ban cho ta thì giờ, giao cho ta chức quản gia tài sản để ta thi hành công việc của Ngài ở thế gian này.

Kế hoạch tài chánh mà Kinh Thánh vạch ra cho hội thánh, chẳng những vững vàng về phương diện kinh tế, mà còn có tính cách thiêng liêng chân chính nữa.

Kế hoạch này liên kết quyền lợi của người tín đồ chặt chẽ với thiên đàng, đem lại cho con người nguồn ơn phước được cộng tác với Đấng Christ trong công việc cứu vớt những kẻ hư mất trong tội lỗi.

2. TIỀN PHẦN MƯỜI VÀ CÁC CỦA DÂNG

Đức Chúa Trời dạy chúng ta đóng góp bao nhiêu dâng thực hiện công việc Ngài ở thế gian? “Phần thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va” (Lê-vi Ký 27:30).

Phần mười là một phần mười của hoa lợi sau khi trừ phí tổn trồng trọt. Đối với những người làm công hay buôn bán, thì tiền phần mười là một phần mười tiền lương bổng, hoặc một phần mười lợi tức đầu tư. Ví dụ, bạn làm việc trong một hãng buôn, và tiền lương là một ngàn đồng một tháng. Trong số tiền ấy, bao nhiêu là “thánh cho Đức Giê-hô-va?” Một phần mười, hay 10% tức là một trăm đồng. Dâng tiền phần mười là chúng ta thừa nhận quyền sở hữu của Đức Chúa Trời trên mọi sự.

Ngoài tiền phần mười, chúng ta còn có những của dâng lạc ý tùy theo sự thúc giục của Đức

Chúa Trời. “Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho người” (Phục truyền Luật lệ Ký 16:17).

3. TA CÓ THỂ ĂN TRỘM ĐỨC CHÚA TRỜI CHĂNG?

Ăn trộm của người đã là việc xấu, nhưng ăn trộm của Đức Chúa Trời thì càng xấu hơn nữa! Chúa nhìn thấy và thông biết mọi sự. Chúng ta đã ăn trộm của Chúa bằng cách nào? Kinh Thánh trả lời, “Trong các phần mười và trong các của dâng” (Ma-la-chi 3:8).

Hiện có biết bao người thành thật, không hề có ý định lường gạt ai. Tuy nhiên, họ có thể vô tình ăn trộm phần mười của Chúa vì họ chưa đọc Kinh Thánh. Nhưng cũng có những người khác, tuy biết rằng phần mười thuộc về Chúa, và phải trả lại Ngài, nhưng đã cố ý không làm theo. Những người này đã ăn trộm tiền thánh của Chúa.

4. ĐỨC CHÚA GIÊ-SU DẠY GÌ VỀ PHẦN MƯỜI?

Đức Chúa Giê-su phán, “Khốn cho các người, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các người nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các người phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia” (Ma-thi-ơ 23:23).

Đức Chúa Giê-su dạy rằng chẳng những chúng ta phải hoàn trả tiền phần mười, mà còn phải sống ngay thật. Người nào sống ngay thật, thì sẽ không ăn trộm của Đức Chúa Trời, nhưng sẽ trung tín trong vấn đề phần mười.

Trong Cựu Ước, các thầy tế lễ và những người hầu việc đền thờ được cấp lương bổng bằng tiền phần mười.

Trong Tân Ước, các chức viên rao phúc âm cũng cần phải được cấp lương bổng bằng cách ấy. “Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dâng trong đền thờ? . . . Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin lành thì được nuôi mình bởi Tin lành” (I Cô-rinh-tô 9:13, 14).

Đức Chúa Trời không hề có ý định để hội thánh phải tổ chức những buổi chợ phiên, những cuộc xổ số, hay đại nhạc hội để gây quỹ. Những người giúp việc rao giảng Tin lành phải được cấp lương bổng bằng tiền thánh, tức là phần mười của Đức Chúa Trời. Nếu tín đồ hoàn trả phần mười và của dâng cách trung tín thì ngân sách sẽ đầy đủ để tiến hành công việc Chúa trên thế gian.

Đức Chúa Trời dạy chúng ta đem phần mười vào kho của Ngài. Vì vậy, chúng ta không có quyền sử dụng phần mười theo ý riêng mình, mà phải nộp vào kho của hội thánh. Dĩ nhiên là chúng ta phải hoàn trả tiền phần mười và của dâng để hội thánh dùng cho việc dạy dỗ và rao truyền toàn vẹn lẽ thật Kinh Thánh.

5. BÍ QUYẾT ĐỂ ĐƯỢC THỊNH VƯỢNG

Tại sao nhiều người làm không đủ sống? “Các người gieo nhiều mà gặt ít; ăn mà không no; uống mà không đủ; mặc mà không ấm; và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lủng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Các người khá xem xét đường lối mình. .

. . Các người trông nhiều mà được ít; các người đem vào nhà thì ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các người ai nấy lo xây nhà mình. Cho nên, vì cơ các người, trời giữ móc lại, và đất giữ bông trái lại” (A-ghê 1:6-10).

Quý bạn có bao giờ nghe người ta than, “Tôi không hiểu tiền đi đâu hết. Làm mấy cũng



không đủ?” Có lẽ họ bỏ bê nhà Chúa và đặt những ước muốn của riêng mình lên trên hết chẳng? Chúa hứa sẽ thỏa đáp mọi nhu cầu nếu ta làm theo lời Ngài dạy. “Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các người mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). “Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho người điều lòng mình ao ước” (Thi thiên 37:4).

Có người nói, “Khi nào trả hết nợ, tôi sẽ nộp một phần mười.” Khi ma quỷ nghe nói vậy thì khiến họ thiếu nợ mãi để không bao giờ họ có thể trả phần tiền thánh. Nếu ta bắt đầu trả tiền phần mười, thì ta sẽ lấy làm lạ về cách Đức Chúa Trời ban phước cho mình vì hoàn trả một phần mười là hùn vốn với Đức Chúa Trời. Nếu bạn trả lại Chúa một phần mười và của dâng, Ngài sẽ tuôn đổ ơn phước xuống đến nỗi bạn không đủ chỗ chứa.

6. AN PHƯỚC DÀNH CHO NGƯỜI TRẢ PHẦN MƯỜI

Nhiều người không ý thức những ơn phước dư dật mà Đức Chúa Trời hứa ban cho những người hoàn trả tiền phần mười cho Ngài. Chúa phán, “Các người hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các người khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các người, đổ phước xuống cho các người đến nỗi không chỗ chứa chẳng!” (Ma-la-chi 3:10).

Có người nói, “Tôi không đủ sức trả phần mười.” Nói vậy là không tin lời Chúa, vì Ngài đã hứa ban phước dư dật cho những người trung thành. Vì thế ta không nên coi việc hoàn trả phần mười như một gánh nặng mà phải coi đó là một ơn phước lớn lao.

Nếu ta hoàn trả phần mười và các của dâng cách trung tín, Đức Chúa Trời hứa sẽ bảo vệ chúng ta. Ngài sẽ ngăn cản sâu bọ, cào cào phá hoại mùa màng của chúng ta. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta trong công việc làm ăn để không bị tổn thất mà lại thêm phát đạt (Ma-la-chi 3:11).

Cơ Đốc nhân kia có một thửa ruộng lớn. Có một đám cào cào bay đến vùng đó và hoàn toàn phá hủy những cây xanh.

Người này liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Khi đám cào cào bay tới vùng đất có đám ruộng của người, thì lạ lùng thay, chúng chỉ cắn phá những thửa ruộng chung quanh, và chừa ruộng của người lại. Thiên hạ xa gần nghe chuyện lạ rủ nhau đến xem rất đông. Họ hỏi lý do tại sao ruộng của người được bảo vệ cách

điệu kỳ như vậy. Cơ Đốc nhân này đọc cho họ nghe những lời Chúa hứa trong Ma-la-chi 3:11, 12. Người nói thêm, “Trong mấy năm nay, tôi hoàn trả tiền phần mười cách trung tín cho Đức Chúa Trời. Ngài có hứa sẽ bảo vệ mùa màng của tôi. Giờ đây, đồng bào thấy rõ là Ngài đã giữ lời hứa của Ngài.”

Một mục sư nói, “90 đồng với ơn phước của Chúa sẽ ích lợi cho chúng ta nhiều hơn là 100 đồng mà không có ơn phước Ngài.” Câu nói thật chí lý thay! Ngài có hằng ngàn phương pháp để ban phước cho những người trung tín. Ngài có thể làm cho quần áo ta lâu rách, khiến đồ ăn ta lâu hết. Ngài có thể khiến tài chánh ta tăng gia bội phần, hoặc lâu hao hụt, hoặc mua được nhiều phẩm vật hơn. Đáng đã phán, “Ta sẽ đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa được” là Đáng không bao giờ thất hứa. Ngài khuyến khích chúng ta “hãy thử Ngài” đi.

Một mục sư kể lại kinh nghiệm sau đây:

“Một người đánh bạc chuyên nghiệp đến dự những buổi truyền giảng của tôi ở Los Angeles. Tôi sẽ không bao giờ quên được buổi nói chuyện với ông phía sau giảng đường. Ông ta thò tay vào túi lấy ra một cuộn tiền giấy khoảng 500 đồng, đưa cho tôi và nói, “Đây là tiền phần mười đầu tiên của tôi.”

Tôi biết ông này không khá giả gì, và ông ta đã đánh bạc 30 hay 40 năm nay. Tôi hỏi, ‘Ông sẽ sống cách nào?’

“Ông đáp, ‘Tôi chỉ còn năm hay sáu đồng thôi, nhưng cuộn tiền này thuộc về Chúa.’

“Tôi hỏi, ‘Ông sẽ làm gì?’

“Ông đáp, ‘Tôi không biết. Nhưng tôi biết tôi phải hoàn trả tiền phạt cho Chúa, và Ngài hứa sẽ lo cho tôi.’

Và Chúa đã làm việc đó. Ngài đã cung cấp cho ông dư dật cho đến ngày ông qua đời.

Đấng Christ đã cho chúng ta tất cả. Chúng ta hãy dâng lòng mình cho Ngài ngay bây giờ. Khi Ngài ngự vào lòng chúng ta, thì đời sống và tiền bạc của chúng ta cũng sẽ thuộc về Ngài. Bạn có muốn thuộc về Ngài trọn vẹn chẳng?

Bài học 21 sẽ giải đáp câu hỏi:

LÀM SAO ĐỂ SỐNG MẠNH KHỎE?



The Voice of Prophecy, P.O. Box 53055, Los Angeles, CA 93055
Tiếng Nói Hy Vọng, P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734. ĐT: (626) 454-1304
Printed in U.S.A. Copyright © 2003 Tiếng Nói Hy Vọng. All Rights Reserved.